
 

      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.กุดชุมแสง 
 

   

ที ่  วันที่    ๒๕  เมษายน ๒๕๖๕ 
 

   

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

   

    

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 
               ตามท่ีกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖o ประกอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖o นั้น 
               กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จึงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
               ๑. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ร้อยละ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 
วิธีคัดเลือก - - 
วิธีเฉพาะเจาะจง ๓๑๓ ๑oo 

รวม ๓๑๓ ๑oo 

 
              ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น ๓๑๓ โครงการ พบว่าวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑oo  
 
               ๒. ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 
วิธีคัดเลือก - - 
วิธีเฉพาะเจาะจง ๒๗,๕๔๘,๙๗๔.๕๕ ๑oo 

รวม ๒๗,๕๔๘,๙๗๔.๕๕ ๑oo 

 

   



              ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น          
๒๗,๕๔๘,๙๗๔.๕๕ บาท พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน  ๒๗,๕๔๘,๙๗๔.๕๕ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๑oo  
 
                ๓.ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
                     ๓.๑ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ 
                     ๓.๒ ความซ้ าซ้อนต้องด าเนินการในระบบ ๒ ระบบ ไปพร้อมๆกัน (e-gp และ e-laas) 

   

                     ๓.๓ ระบบ e-gp และ e-laas ล่าช้า ในบางช่วงเวลาที่มีคนเข้าใช้งานพร้อมกันจ านวนมาก 
                     ๓.๔ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจ การบันทึกข้อมูลในระบบ e-gp 
 
                ๔.ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงจัดซื้อจัดจ้าง 
                    ๔.๑ เห็นสมควรประชุมวางแผนการใช้พัสดุเพ่ือจัดท าแผนจัดพัสดุให้สอดคล้องตามความเป็นจริง 
                    ๔.๒ เห็นสมควรเสนอให้ควบรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง ให้คงเหลือ ๑ ระบบ 
                    ๔.๓ เห็นสมควรเสนอให้ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-gp และ e-laas สามารถรองรับปริมาณคนใช้
บริการเพิ่มขึ้น 
                    ๔.๔ เห็นสมควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม ระบบปฏิบัติงานพัสดุ e-gp 
 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

   

     ลงชื่อ       
                                 (นายประยูร  พูนภูเขียว) 
              เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


